

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501)



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจโรงพยาบาล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238)



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นเวลากว่า 19 ปี ให้บริการลูกค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวข้องของด้านเทคโนโลยีการผลิต อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยังมีประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินตาม IFRS ของบริษัทย่อยข้ามชาติ ร่วมกับทีมงานด้านเทคนิค IFRS และทีมงาน EY ประเทศฮ่องกง

3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853)



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ก่อสร้างและเดินเรือ และยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย